



www.swu.ac.th



ศูนย์สารสนเทศและการประชาสัมพันธ์  
0-2649-5000

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

# ข่าวเด็ด เรื่องเด่น รายสัปดาห์ SWU WEEKLY



20 กันยายนของทุกปี  
วันเยาวชนโลก

การศึกษาเพื่อความเจริญงอกงาม EDUCATION IS GROWTH

วันพุธที่ 5 กันยายน 2550

ฉบับที่ 0 0 1 6

# มีสีใหม่ มศว องค์กรรัก เปิดบริการแล้ว “ธนาคารไทยพาณิชย์”

## ศ.ดร.วิฑูรย์ ตั้งเจริญ อธิการบดี มศว

เป็นประธานในพิธีเปิดธนาคาร  
ไทยพาณิชย์ สาขา มหาวิทยาลัย  
ศรีนครินทรวิโรฒ องค์กรรัก  
เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2550  
ณ มศว องค์กรรัก พร้อมด้วย  
บ.พ.เจสสิมาชัย บุญยะสิทธิ์  
รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและ  
พัฒนา มศว คณะผู้บริหาร  
มหาวิทยาลัยฯ คณะผู้บริหาร  
ธนาคารไทยพาณิชย์ ตลอดจน  
บุคลากร มศว



ฉบับหน้า 2

## แซ่บ แซ่บ แซ่บ

วันที่ 7 กันยายน 2550 ตั้งแต่เวลา 09.00 - 15.00 น.  
ชมศิลปการแสดง: แซ่บ แซ่บ แซ่บ "ม่วนอีหลี  
แซ่บหลาย สไลด์บ้านเฮา" พบกับนิทรรศการ  
ศิลปวัฒนธรรมภาคอีสานและ ชุมชนไวคอง งามมากมาย  
จากภาคอีสาน คน ไปกลาง เซ็ง รำบายตีทุงวัญ การเล่น  
ลาวกระทบไม้ และต่าง ๆ อีกมากมาย รวมถึงการ  
สัมมนาจากผู้ของ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย  
(ททท.) ณ อาคารวิจัยและการศึกษาคอนเน็ทฯ จัดโดย  
นิสิตวิทยาลัยนานาชาติเพื่อศึกษาคความยั่งยืน  
โทร. 085 - 085 - 6315

## มศว รับ ป.ตรี สอบตรง 51 สาขาวิชา

เปิดรับสมัครคัดสรรนักเรียนเข้าเป็นนิสิตระดับปริญญาตรี  
ปีที่ 1 เปิดรับสมัครคัดสรรนักเรียนเข้าเป็นนิสิตระดับ  
ปริญญาตรี ปีที่ 1 (สอบตรง) ประจำปีการศึกษา 2551  
จำนวน 51 สาขาวิชาในคณะต่างๆ ศ.ดร. วิฑูรย์ ตั้งเจริญ  
อธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ระบุปีนี้รับตรง  
ประมาณ 1,500 คน ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 28 ก.ย. 2550  
สามารถสมัครทางอินเทอร์เน็ตได้ที่  
<http://admission.swu.ac.th>

## หอสมุด องค์กรรัก แหล่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต

สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (สกศ)  
ประกาศยกย่องให้ หอสมุด องค์กรรัก เป็นแห่ง  
การเรียนรู้ตลอดชีวิต

## 14 กันยายน 2550 เชิญร่วมงาน วันศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี

ขอเชิญร่วมงานวันศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี ในวันศุกร์ที่ 14 กันยายน 2550  
ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี โดยมีกำหนดการดังนี้  
07.00 - 8.00 น. พิธีสงฆ์ ถวายภัตตาหารเช้าแด่พระภิกษุสงฆ์  
08.15 - 08.50 น. พิธีสักการะ ศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี ณ อนุสาวรีย์  
ศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี ณ บริเวณลานด้านหน้าอาคารประธานมิตร  
09.00 - 10.30 น. ปาฐกถาศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี โดย วิทยาการสู่ทรงคุณวุฒิ  
10.30 - 11.00 น. รับประทานอาหารว่างและเครื่องดื่ม  
ในโอกาสนี้ ศ.ดร.วิฑูรย์ ตั้งเจริญ อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  
จะเป็นประธานพิธีกล่าวสดุดี ศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี พิธีสักการะ ศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี  
และรับชมวีดิทัศน์ประวัติและผลงาน ศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี ตลอดจนร่วมกันแสดงมุทิตาจิต และ  
มอบของที่ระลึกแก่อาจารย์ เจ้าหน้าที่ผู้เกษียณอายุราชการของ คณะศึกษาศาสตร์ พิธีมอบโล่เชิดชูเกียรติ  
แด่สถาบันการศึกษาฝึกสอนฝึกงานของนิสิต และพิธีมอบโล่แก่ศิษย์เก่าผู้มีผลงานดีเด่น ในเวลาประมาณ  
12.00 - 13.00 น. เชิญรับประทานอาหารกลางวันร่วมกัน เป็นอันเสร็จพิธี

## ขอแสดงความยินดี กับคณะนักเรียนจากโรงเรียนสาธิต



ขอแสดงความยินดีกับคณะ  
นักเรียนจากโรงเรียนสาธิต มศว  
ประสานมิตร (ฝ่ายประถม) โรงเรียน  
สาธิต มศว ประสานมิตร (ฝ่ายมัธยม)  
และ โรงเรียนสาธิต มศว ปทุมวัน  
ที่สามารถนำรางวัลกลับมาให้กับ  
โรงเรียนได้ทุกทีม ในการแข่งขัน  
3<sup>rd</sup> World Creativity Festival 2007  
ที่เมือง Daejeon ประเทศเกาหลีใต้  
ระหว่างวันที่ 16 - 19 สิงหาคม 2550  
ในปีนี้มีทีมเข้าแข่งขันจำนวน 24  
ทีมในระดับประถม และ 36 ทีม  
ในระดับมัธยม รวมทั้งหมด 6 ประเทศ  
คือ จีน ไต้หวัน สิงคโปร์ ราชอาณาจักร  
ไทย และ เกาหลี นักเรียนไทยได้  
รับรางวัล

## เปิดศักราช นัดแข่งกีฬาบับทิตสัมพันธ์

ไม่เกิน 10 คนโดยไม่จำกัดจำนวนทีมที่เข้าร่วม  
แข่งขัน รับใบสมัครได้ที่คณะกรรมการนิสิต  
ระดับบัณฑิตศึกษาและภาควิชาที่สังกัด และ  
อาทิตย์ที่ 8 กันยายน 2550 เวลา 9.00 น. ณ โรงอิม  
ขอความกรุณาส่งใบสมัครที่สำนักงานคณะ  
คณะกรรมการนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา  
มศว ประสานมิตร จึงขอเชิญชวนให้นิสิตระดับ  
บัณฑิตศึกษาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาตามรายการดังนี้  
\*\*\* โปรดติดตามผลการจับสลากแบ่งสาย  
การแข่งขันได้ที่บอร์ดหน้าสำนักงานคณะ-  
กรรมการนิสิตระดับบัณฑิตศึกษาหรือ  
www.swu.ac.th ในวันที่ 7 กันยายน 2550\*\*\*

### ธนาคารไทยพาณิชย์

จากการเปิดเผยของ นพ.เฉลิมชัย บุญยะลีพรรณ รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา มศว กล่าวว่ามีมหาวิทยาลัยฯ ได้เล็งเห็นและตระหนักถึงความจำเป็นของการจัดตั้งธนาคารพาณิชย์ขึ้นมาใน มศว องครักษ์ เรื่องนี้ดำเนินการมาแล้วตั้งแต่เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2548 โดยมีนโยบายที่จะเปิดธนาคารสาขาที่ มศว องครักษ์ ที่มีธนาคารที่แสดงความสนใจมา 5 แห่ง ได้แก่ ธนาคารกสิกรไทย ธนาคารกรุงศรีอยุธยา ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารทหารไทย และธนาคารไทยพาณิชย์ ทุกธนาคารก็เป็นธนาคารชั้นนำของประเทศ

ในวันที่ 14 มีนาคม 2548 มีเพียง 4 ธนาคารคือมี ธนาคารกรุงศรีอยุธยา ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารไทยพาณิชย์ ธนาคารทหารไทย มหาวิทยาลัยฯ ก็ได้เจรจาต่อรองกับทุกธนาคารในขณะนั้นเพื่อให้ได้ธนาคารที่เหมาะสมที่สุด ในตอนนั้นผลปรากฏว่าได้ธนาคารกรุงศรีอยุธยา คือ ธนาคารกรุงศรีอยุธยาเสนอผลตอบแทน 7.5 ล้านบาท และมีเงินทุนการศึกษาให้ มีค่าเช่าให้ก็ดูเหมือนว่าจะเปรียบเทียบกับพอถึงขั้นเซ็นสัญญาจริงๆ เพียงแห่งเดียวที่เปิดให้บริการภายใน มศว องครักษ์และศูนย์การแพทย์ฯ ตลอดจนอายุสัญญา 30 ปี ผมก็ปรึกษากับผู้บริหารมหาวิทยาลัยฯ และมีมติว่าทางมหาวิทยาลัยฯ คงไม่สามารถไปกำหนดตามเงื่อนไขนี้ได้เพราะไม่รู้ออกว่าในอนาคตจะมีความจำเป็นต้องมีธนาคารสาขาที่ 2 ที่ 3 ซึ่งฯ หรือไม่เพราะพื้นที่ใหญ่ตั้งพันกว่าไร่ แต่วันนี้สาขาเดียวคงพอ ในอนาคตผมคิดว่าต้องมีธนาคารสาขาอื่นเพิ่มแน่ๆ อาจจะมีตรงฝั่งศูนย์การแพทย์ฯ ฝั่งศูนย์กีฬา มหาวิทยาลัยฯ ได้ทำหนังสือถึงธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) โดยมหาวิทยาลัยฯ ขอให้ธนาคารฯ พิจารณาเงื่อนไขการเปิดสาขา จากเดิม คือ ขอให้ธนาคารฯ เป็นธนาคารพาณิชย์เพียงแห่งเดียวที่เปิดให้บริการภายในมหาวิทยาลัยฯ และศูนย์การแพทย์ฯ ตลอดจนอายุสัญญา 30 ปี เป็น ระยะเวลา 30 ปี ถ้ามหาวิทยาลัยฯ จะเปิดธนาคารเพิ่มเติมในเขตองครักษ์ มหาวิทยาลัยฯ จะได้แจ้งสอบถามความสนใจของธนาคารกรุงศรีอยุธยาเป็นอันดับแรก

ธนาคารกรุงศรีอยุธยาทำหนังสือถึงมหาวิทยาลัยฯ โดยขอความอนุเคราะห์ให้ธนาคารฯ เปิดสาขามาภายใน มศว องครักษ์ โดยเป็นธนาคารเดียวที่เปิดบริการ แต่

มหาวิทยาลัยฯ ก็ได้ยืนยันตามข้อความเดิมคือ ระยะเวลา 30 ปี ถ้ามหาวิทยาลัยฯ จะเปิดสาขาธนาคารเพิ่มเติมในเขตองครักษ์ มหาวิทยาลัยฯ จะสอบถามความสนใจของธนาคารกรุงศรีอยุธยาเป็นอันดับแรก ธนาคารกรุงศรีอยุธยาจึงขอเสนอสิทธิการเปิดสาขามาภายใน มศว องครักษ์ เนื่องจากนโยบายของธนาคารไม่สอดคล้องกับนโยบายของมหาวิทยาลัยฯ นี่เป็นสาเหตุที่อยากจะแจ้งว่าทำไมการตั้งธนาคารสาขาที่ มศว องครักษ์ จึงมีความล่าช้า

นพ.เฉลิมชัย รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา มศว กล่าวต่ออีกว่า “ผมต้องรีบเร่งดำเนินการด้วยการเรียกธนาคารที่ได้แจ้งความประสงค์และยื่นเรื่องไว้แล้วแต่ที่แรกกลับมามีใหม่ที่เหลืออยู่ 3 ธนาคาร คือ ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารทหารไทย และธนาคารไทยพาณิชย์ เพื่อให้มีธนาคารที่องครักษ์ได้โดยเร็วเพราะอย่างน้อยก็เป็นการเคยมาเสนอโครงการไว้แล้ว พิจารณาแล้วจึงคัดเลือกธนาคารไทยพาณิชย์ ซึ่งให้ผลประโยชน์แก่มหาวิทยาลัยฯ คือ 8 ล้านบาท ค่าเช่าเดือนละ 20,000 บาท และจะปรับเพิ่มให้ทุก 3 ปี 10% พอครบ 3 ปีก็ปรับเพิ่มให้อีก 10% โดยอัตโนมัติไปตลอดระยะเวลาสัญญา 30 ปี รวมทั้งธนาคารไทยพาณิชย์จะบริจาคเงินทุนการศึกษาให้ปีละ 100,000 บาท เป็นเวลาต่อเนื่องกัน 30 ปี โดยธนาคารไทยพาณิชย์ก็ยอมรับและตกลงในหลักการที่มหาวิทยาลัยฯ เคยเสนอไว้ด้วยว่า จะเป็นธนาคารแห่งเดียวที่ขอเปิดอยู่ 6 ปี แต่หลังจากนั้นก็ยินยอมให้มหาวิทยาลัยฯ เปิดธนาคารสาขาของธนาคารอื่นได้

นอกจากนี้พื้นที่ด้านที่ติดกับธนาคารไทยพาณิชย์ มหาวิทยาลัยฯ ก็ได้รับงบประมาณจำนวน 85 ล้านบาท ให้ออกสร้างจะเรียกว่าพลาซ่าหรือมอลล์ก็ได้ ที่จะมีพื้นที่เปิดกิจการต่างๆ ได้ 32 คูณ 2 ในสมัยที่ผมมีอำนาจหน้าที่ดูแลบริหารจัดการทรัพย์สินมหาวิทยาลัยฯ ก็ได้ออกแบบสำรวจบุคลากรและนิสิต มศว องครักษ์ ว่าอยากจะให้มีกิจกรรมอะไรบ้าง เช่นว่ามีร้านเสริมสวย ร้านขายหนังสือ ร้านคอกไก่ ชื่อคอกไก่เอี่ยมโอ รับปริญญาแม่กระทิงวันขายไอศกรีม คอกไก่ไม่เกิน 8 เดือนข้างหน้า มศว องครักษ์ จะเติบโตขึ้นเพื่อให้บุคลากรและนิสิตที่ มศว องครักษ์ ได้เกิดขวัญและกำลังใจรวมทั้งเป็นการทำให้มีชีวิตที่มีความเป็นอยู่สะดวกสบายมากขึ้น เป็นผลประโยชน์ของบุคลากรและนิสิตทั้งสิ้น”

โอกาสนี้ นพ.เฉลิมชัย บุญยะลีพรรณ รองอธิการบดีฝ่าย

วางแผนและพัฒนา มศว ยังฝากบอกกล่าวกันว่า ในฐานะที่ตนเองได้รับความไว้วางใจเป็นกรรมการประเมินผลการคณะแห่งชาติ กรรมการองค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (กทพ) และกรรมการยุทธศาสตร์ของนายกรัฐมนตรี (พณช. ใหญ่สุด วัฒนศิริธรรม) นั้น หากบุคลากรท่านใดมีความประสงค์จะให้ตนเองได้ช่วยเหลือแก้ไขปัญหาต่างๆ ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการที่ตนได้รับการแต่งตั้งให้ใน 3 หน่วยงานดังกล่าวนี้ ก็ยินดีที่จะช่วยเหลือ ทั้งนี้ก็เพื่อประโยชน์ของส่วนรวมซึ่งตนเองก็ไม่ขัดข้องและพร้อมให้คำปรึกษาตลอดเวลา

### โรงเรียนสาธิต มศว

โรงเรียนสาธิต มศว ประสานมิตร (ฝ่ายประถม) ได้ส่งนักเรียนเข้าแข่งขัน Long Term Thesis จำนวน 2 ทีม ทีมละ 2 คน ได้รางวัล ดังนี้ คือ รางวัล Gold Prize ได้แก่ทีม SPACE WONDERERS นักเรียนทั้ง 2 คน คือ ค.ญ. ณัฐนันท์ ธนอมวาทจามัน และ ค.ช. ชวิญญู เจ็ดเกียรติศักดิ์ อาจารย์ที่ปรึกษา คือ อ. เวที เพชรภูมิ รางวัล Bronze Prize ได้แก่ทีม ALIEN NATION นักเรียนทั้ง 2 คน คือ ค.ญ. ณัฐกานต์ เสริมศีลธรรม และ ค.ช. ภวิศ ดันดีไพฑูริย์ภูมิ อาจารย์ที่ปรึกษา คือ อ. กัลยา บุญชื่น

โรงเรียน สาธิต มศว ประสานมิตร (ฝ่ายมัธยม) ส่งเข้าแข่งขัน Long Term Thesis 2 ทีม ได้รับรางวัล ดังนี้ คือ รางวัล Silver Prize ได้แก่ทีม ENAMEL รางวัล Bronze Prize ได้แก่ทีม BLUE OASIS นักเรียน 2 คน ได้แก่ ค.ญ. อธิวิจจา บุญกระพือ และ ค.ช. อธิภัทร ดันสุวรรณนท์ อ. ที่ปรึกษา ได้แก่ อ. วนิดา ชานนรักษา โรงเรียนสาธิตปทุมวัน ส่งเข้าแข่งขัน Long Term Thesis 2 ทีม เช่นกัน ได้รับรางวัล ดังนี้ คือ รางวัล Grand Prize ซึ่งเป็นรางวัลใหญ่สุด ได้แก่ทีม THE BERTH นักเรียน 2 คน ได้แก่ ค.ช. คณิน กิระวัฒน์พงษ์ และ ค.ช. ณัฐพงศ์ วัชรวิทย์ชากุล อาจารย์ที่ปรึกษา ได้แก่ อ. สมศักดิ์ รั้งสิมมงคล รางวัล Bronze Prize จากทีม NON STOP THINKING นักเรียน 2 คน ได้แก่ ค.ญ. พรกมล สิริระประกิจ และ ค.ญ. ณิชนา สุวรรณพินทร อาจารย์ผู้ควบคุมทีม คือ อ. ประภาภรณ์ อิติศุกกุล

นอกจากนี้ นักเรียนจากโรงเรียนสาธิต ปทุมวัน ยังได้รางวัลจาก การแข่งขัน Short Term Project อีก 1 รางวัล จาก 8 รางวัล ได้แก่ ค.ช. คณิน กิระวัฒน์พงษ์ โรงเรียนสาธิต มศว ประสานมิตร (ฝ่ายมัธยม)

ได้ส่งนักเรียนเข้าร่วมแข่งขัน 3 World Creativity Festival 2007 ที่เมือง Daejeon ประเทศเกาหลีใต้ จำนวน 2 ทีมด้วยกัน ได้แก่ ทีม "Blue Oasis" และ ทีม "Enamel" ซึ่งประกอบด้วยนักเรียน 2 คน ใน 1 ทีม และ อาจารย์ที่ปรึกษา 1 คน ดังมีรายชื่อดังนี้ ทีม "Blue Oasis" ได้แก่ ค.ญ. อธิวิจจา บุญกระพือ (ม. 3 / 3) และ ค.ช. อธิภัทร ดันสุวรรณนท์ (ม. 3/6) โดยมีอาจารย์ที่ปรึกษา คือ อ. วนิดา ชานนรักษา ทีม "Enamel" ได้แก่ ค.ญ. อาทิตยา ภูเดช (ม. 3/4) และ ค.ช. ฉัตริน วงศานุวัตร (ม. 3/2) อาจารย์ที่ปรึกษา คือ อ. รสนา มรรษทวี

ในปีนี้มีทีมที่เข้าแข่งขันระดับมัธยม 36 ทีม ประเทศที่เข้าร่วมแข่งขัน 6 ประเทศ คือ จีน สิงคโปร์ ซาอุดีอาระเบีย ไต้หวัน ไทย และเกาหลี นักเรียนต้องทำ Long Term Thesis ส่งทาง E-mail ก่อนที่จะเดินทางไปร่วมการแข่งขันที่ประเทศเกาหลีใต้ โจทย์ของ Long Term Thesis ในปีนี้ คือให้นักเรียน คิดเกม การศึกษาเกี่ยวกับประเทศใดประเทศหนึ่ง ขึ้น 1 เกม โดยไม่ให้ซ้ำกับเกมที่มีอยู่ก่อนแล้ว พร้อมทำโมเดลเกม ที่คิดขึ้นมาเองด้วย และให้แต่ละทีมออกไปนำเสนอ (เป็นภาษาอังกฤษ) ต่อหน้าคณะกรรมการ และตอบคำถามที่คณะกรรมการซักถามไม่ได้ และนอกจากนั้น นักเรียน ยังต้องเข้าร่วมแข่งขัน Short Term Project ด้วย โดยให้เวลาในการแข่งขันประมาณ 2 ชั่วโมง ในปีนี้ โจทย์ให้นักเรียนปั้นดินน้ำมันเกี่ยวกับเรื่องของ ความหวังของตน และให้เขียนบรรยายสิ่งที่ตนฝัน

ผลการแข่งขัน ปรากฏว่า นักเรียนของเราได้รางวัลทั้ง 2 ทีม จาก Long Term Thesis คือ ทีม Enamel ได้รางวัล Silver prize และ ทีม Blue Oasis ได้รับรางวัล Bronze prize

### "เรียนรู้นอกตำรา" ในงานสาธิตวิชาการครั้งที่ 2

งานสาธิตวิชาการ หรือภายใต้ชื่องาน EDUCA 2007 เมื่อวันที่ 25-27 ตุลาคม 2550 ภายใต้แนวคิด "ศาสตร์ของการศึกษา และการศึกษาวิทยาศาสตร์ รัช.ศ. สมชาย ชูชาติ ประธานจัดงาน สาธิตวิชาการ และรองอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ รักษาการคณบดีคณะศึกษาศาสตร์ มศว กล่าวไว้ว่า "โรงเรียนสาธิตก็คือสถานที่ทดลองแนวคิดเทคโนโลยีการสอนใหม่ๆ แต่ละแห่งก็มีความสามารถที่แตกต่างกัน งานนี้ได้เป็นการแลกเปลี่ยนความสามารถทางวิชาการกันเฉพาะโรงเรียนในโรงเรียนสาธิตด้วยกันเองเท่านั้น แต่ต้องการให้วิทยากรเหล่านี้กระจายออกสู่สังคมด้วย ซึ่งเป็นเรื่องที่ดีสถาบันการศึกษาของรัฐต้องทำเราต้องพยายามคิดว่าทำอย่างไรให้การเรียนการสอนสนุก อย่างการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการเรียนการสอนก็น่าสนใจ รวมถึงการสร้างเครือข่ายให้ขยายออกสู่ชุมชน เพราะชุมชนก็เป็นส่วนหนึ่งของการสร้างชาติเช่นเดียวกัน...ในอนาคตไม่ว่าโลกจะก้าวไกลไปเพียงใด ในระบบการเรียนการสอน ครูยังเป็นหัวใจสำคัญเสมอในการสร้างเด็กให้มีคุณภาพ

ขณะนี้ศูนย์สารสนเทศและการประชาสัมพันธ์ ได้มีช่องทางเพื่อการประชาสัมพันธ์และแพร่ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงานต่างๆ ภายใน มศว ผ่านสื่อโทรทัศน์ SWU Channel และสื่อสิ่งพิมพ์ต่างๆ ได้แก่ SWU Weekly (หนังสือพิมพ์ข่าวรายสัปดาห์) มศว บล็อกภาษาไทย (วารสารรายเดือน) มศว ชุมชน (วารสารราย 2 เดือน) และป้ายสติกเกอร์พวง ดัดดอกไม้ที่ศูนย์สารสนเทศและการประชาสัมพันธ์ โทร. 5797.5666

**ติดต่อสอบถามและสงวนลิขสิทธิ์**  
ได้ที่ ศูนย์สารสนเทศและการประชาสัมพันธ์ มศว  
โทร 0-2649-5000 ต่อ 5797 หรือ 5666

จัดทำโดย ศูนย์สารสนเทศและการประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

**Calendar WEEKLY**

- วันพุธที่ 5 ก.ย. 50**  
ศูนย์ : แผนกประชาสัมพันธ์ Graph Of Music ครั้งที่ 13 ศูนย์มหาสมุทรวิทยาธนบุรีธนบุรี
- วันพฤหัสบดีที่ 6 ก.ย. 50**  
ศูนย์ : สอนภาษาอังกฤษสำหรับบุคลากรทั่วไป การพูด การอ่าน การเขียน ไวยากรณ์ อักษร 2 คณะมนุษยศาสตร์
- วันศุกร์ที่ 7 ก.ย. 50**  
ศูนย์ : สอนภาษาอังกฤษ : อบรม อบรม อักษรวิจัยและการศึกษาค้นคว้า อักษรวิจัยและการศึกษาค้นคว้า
- วันเสาร์ที่ 8 ก.ย. 50**  
ศูนย์ : ประชาสัมพันธ์ศูนย์โครงการวิจัย สอนภาษาอังกฤษบนระบบอินเทอร์เน็ต ประจำปี 50 อักษรวิจัย อักษร 5 สำนักงานอักษร
- วันอาทิตย์ที่ 9 ก.ย. 50**  
ศูนย์ : สอนภาษาอังกฤษสำหรับบุคลากรทั่วไป การพูด การอ่าน การเขียน ไวยากรณ์ อักษร 2 คณะมนุษยศาสตร์
- วันจันทร์ที่ 10 ก.ย. 50**  
ศูนย์ : อธิษฐานในโอกาสวันออกดอกจันทน์โครงการสวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ ณ ห้องประชุม อักษรประสานมิตร
- วันอังคารที่ 11 ก.ย. 50**  
ศูนย์ : สอนภาษาอังกฤษสำหรับบุคลากรทั่วไป การพูด การอ่าน การเขียน ไวยากรณ์ อักษร 2 คณะมนุษยศาสตร์



ดร.วิรุณ ตั้งเจริญ อธิการบดี มศว เป็นประธานการประชุมสมัชชา Art and Cultures Forum ครั้งที่ 2 / 2550 ณ ศูนย์ประชุมสวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ ณ อาคารวิจัยและการศึกษาค้นคว้า เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2550



สท.บุญฤทธิ์ คงคามเมธี รองคณบดีฝ่ายบริหาร อ.สมชาย แสงรัตน์ปัฐ สงวนพาศน์ฝ่ายบริหาร และบุคลากรสำนักงานคณะศึกษาศาสตร์ และคณาจารย์คณาจารย์ สอนวิชาไมโครคอมพิวเตอร์ ณ ห้องประชุมอำนวยการศึกษาอำนวยการ



ศูนย์บริการวิชาการ มศว จัดกิจกรรมและการประชุมวิชาการระดับชาติ เรื่องการอนุรักษ์ภูมิปัญญาพื้นบ้านและการพัฒนาภูมิปัญญาชนบทและการจัดนิทรรศการเมื่อวันที่ 31 ส.ค. - 1 ก.ย. 50 ณ อาคารวิจัยและศูนย์ประชุมสวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ มศว



สท.สุภา ปานเจริญ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มศว เป็นประธานการประชุมคณะผู้บริหารและคณาจารย์ระดับรองอธิการบดี ณ ห้องประชุม 80 แรตนาโศภนบุรีราชภัฏสวนสุนันทา สำนักงานคณะกรรมาธิการวัฒนธรรมแห่งชาติ วันที่ 28 สิงหาคม 2550